

โครงการการศึกษาด้านสวัสดิภาพสัตว์ IN AWE- International Animal Welfare Education

เป็นหลักสูตรการศึกษาเกี่ยวกับคน สัตว์และสิ่งแวดล้อมนี้มีเป้าหมายให้การศึกษาแก่เด็กที่มีอายุระหว่าง 5 – 16 ปี โดยการนำหลักสูตรการศึกษาด้านสวัสดิภาพสัตว์เข้าในหลักสูตรการเรียนการสอน โดยขอความร่วมมือกับทางภาพรฐบาล สถานศึกษาร่วม โครงการฯ และเราจะสนับสนุนสื่อความรู้

เราเชื่อว่าเด็กในวัยดังกล่าวเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อในการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพวกคน สัตว์และสิ่งแวดล้อม การได้รับความรู้พื้นฐานและความเข้าใจเกี่ยวกับสวัสดิภาพของสัตว์จะช่วยให้เด็กๆ เข้าใจและซาบซึ้งในภาระหน้าที่ที่เราทุกคนสามารถทำให้ชีวิตของสัตว์ดีขึ้นได้ทั่วโลก จากการให้การศึกษาด้านสวัสดิภาพสัตว์ที่ผ่านมามอบได้ว่าทัศนคติของเด็กเกี่ยวกับสัตว์สามารถพัฒนาไปในทางที่ดีและเด็กมีใจเมตตาและเคารพต่อสัตว์มากขึ้น

วิสัยทัศน์และพันธกิจของสมาคมพิทักษ์สัตว์แห่งโลก (WSPA) ในโครงการการศึกษาด้านสวัสดิภาพสัตว์ (IN AWE)

เด็กที่มีโอกาสร่วมในการศึกษาถึงความเป็นมนุษย์และสวัสดิภาพสัตว์สามารถสร้างจิตสำนึกที่ดีต่อสัตว์และเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีต่อไป พันธกิจของ WSPA จึงมุ่งสนับสนุนโครงการทั่วโลกที่ส่งเสริมการศึกษาด้านสวัสดิภาพสัตว์ในโรงเรียนกับเด็กที่มีอายุระหว่าง 5 – 16 ปี

เป้าหมายของสมาคมพิทักษ์สัตว์แห่งโลก (WSPA) ในโครงการการศึกษาด้านสวัสดิภาพสัตว์ (IN AWE)

มุ่งให้การศึกษาถึงความเป็นมนุษย์และสวัสดิภาพสัตว์ในหลักสูตรของโรงเรียน ทั้งนี้ส่งเสริมความเคารพสัตว์และสร้างภาวะความรับผิดชอบต่อสัตว์และสิ่งแวดล้อม

จุดประสงค์หลักของสมาคมพิทักษ์สัตว์แห่งโลก (WSPA) ในโครงการการศึกษาด้านสวัสดิภาพสัตว์ (IN AWE)

เพื่อสนับสนุนผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ และหรือสนใจนำการศึกษาความเป็นมนุษย์เข้าไปในหลักสูตรตนกับการปฏิบัติและแหล่งความรู้ที่ดีทั่วโลก IN AWE ยังมุ่งส่งเสริมการฝึกอบรมและพัฒนาครู ซึ่งแนววิธีการสอน การค้นคว้าและโอกาสในเครือข่ายต่างๆ

การฝึกอบรมในโครงการการศึกษาด้านสวัสดิภาพสัตว์หรือ IN AWE

การฝึกอบรมครูมีส่วนสำคัญในการนำความรู้และความเข้าใจด้านสวัสดิภาพสัตว์ไปถ่ายทอดในห้องเรียน ในส่วนของการฝึกอบรมนี้มีทั้งการอบรมให้กับครูในโรงเรียนและภายในโรงเรียนฝึกหัดครู

ระหว่างที่ฝึกอบรมครูจะได้เรียนรู้ -

- อะไรคือสวัสดิภาพสัตว์
- ความสำคัญและความได้เปรียบของการศึกษาด้านสวัสดิภาพสัตว์
- สามารถประยุกต์นำการศึกษาด้านสวัสดิภาพสัตว์หรือ IN AWE เข้าร่วมกับการเรียนการสอนในบทเรียนได้อย่างไร
- ทราบแหล่งข้อมูลและสื่อการสอนที่หาได้
- พัฒนาทรัพยากรและสื่อการสอนสำหรับการศึกษาด้านสวัสดิภาพสัตว์หรือ IN AWE

